

## ส่วนที่ ๕

### ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในห้วง(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)ใน ๖ เดือนแรกของการดำเนินงานโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณซึ่งผลการออกตรวจทำให้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้ลงไปดำเนินการแก้ไขและให้การสนับสนุนหน่วยงานองค์กรเอกชนในด้านงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการผลจากการออกตรวจฯ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๒. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๓. โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่น บางโครงการบางส่วนไม่เรียบร้อย ซึ่งในวันที้ออกตรวจโครงการ ความพร้อมและเอกสารในการตรวจไม่มีการรายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเข้าและเกินระยะเวลาตามระเบียบฯ ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณถึงการรายงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนในพื้นที่

๔. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผล นำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

๕. สำนัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดำเนินโครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของ ปีงบประมาณ และให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่ สำนัก/กองต่างๆ ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน )และสามารถดำเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป



